



**กรมอนามัย**  
DEPARTMENT OF HEALTH

# ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข



จัดทำโดย ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 0 2590 4225



**กรมอนามัย** โดยศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนงาน/มาตรการการพัฒนาและขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (2563 - 2565) ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมไมด้างามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมี นพ.คณัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ



## วัตถุประสงค์

เพื่อรับฟังความคิดเห็นภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อการจัดทำแผนพัฒนาและขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2563 - 2565 ให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง สมบูรณ์ สามารถนำไปปฏิบัติและวัดผลลัพธ์ได้จริง อีกทั้งบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่าย เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



## กลุ่มเป้าหมาย

ประกอบด้วย บุคลากรกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

## กิจกรรมการดำเนินงาน

- ☛ชี้แจงที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาและขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2563 - 2565 โดยมีวิสัยทัศน์ “ปกป้องคุ้มครองสิทธิด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็งด้วยพลังองค์กรภาคีที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประชาชนสุขภาพดี และหนุนเสริมการพัฒนาประเทศ”
- ☛ผู้เข้าร่วมประชุมฯ แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนฯ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การสร้างความรอบรู้ด้านกฎหมาย 2) การปกป้อง คุ้มครองสิทธิประชาชน 3) การจัดการระบบฐานข้อมูล ระบบเฝ้าระวัง และระบบสารสนเทศ นวัตกรรม และ 4) การพัฒนากฎหมาย
- ☛ดร.พิสนธ์ นุ่นเกลี้ยง วิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนฯ เพื่อให้มีความครอบคลุม และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และมอบหมายให้กรมอนามัยปรับแก้ไข และแจ้งเวียน (ร่าง) แผนฯ ไปยังหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุขต่อไป



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

[f](https://www.facebook.com/anamai) [i](https://www.instagram.com/anamai) [t](https://www.twitter.com/anamai) [y](https://www.youtube.com/anamai) [g](https://www.globe.com/anamai) [www.anamai.moph.go.th](http://www.anamai.moph.go.th)